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บันทึกรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลศรีถอ้ย 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ (ครั้งที่ ๒)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

............................................. 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เขต
เลือกตั้ง 

๑ นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์  รัตนประยูร ๑ 
๒ นายวินัย  โยธาวุธ รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ ๑ 
๓ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ไสว  วงราจา ๑ 
๔ นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
๕ นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา  ปกแก้ว ๑ 
๖ นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
๗ นายสวาท  โปทปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปญัญา ๒ 
๘ นายพูล  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๙ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน  อุทธโยธา ๒ 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงคพ์ิใจ ๒ 
๑๒ นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

  
ผู้เขา้ร่วมการประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย อินจันทร์ ต๊ะมาธง  
๓ นายสมมิตร  โก๋จะก๋ัง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย สมมิตร  โก๋จะกั๋ง  
๔ นายภานุวัฒน ์ อะคะโล เลขานายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ภานุวัฒน ์ อะคะโล  
๕ นางถิรดา  ไชยเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ถิรดา  ไชยเลิศ  
๖ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๗ นายสุรพล  รกัษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สุรพล  รักษ์พนัธ ์  
๘ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  
๙ นางสาววราภร  ราชคม นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วราภร  ราชคม  
๑๐ นางสาวนริสรา กาวิวงศ์ นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นริสรา  กาวิวงศ ์  
๑๑ นายยอดชัย  มะโนใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยอดชัย  มะโนใจ  
๑๒ นายพีรพล  พิมพ์เวิน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พีรพล  พิมพ์เวิน  
๑๓ นายวิชัย  เครือใจ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิชัย  เครือใจ  

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๔ น. 

/เมื่อถึงเวลา... 
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  เมื ่อถึงเวลานัดประชุม นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                         
ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าห้องประชุม และได้ ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในห้องประชุมและลงลายมือชื่อเข้าประชุมแล้ว มีจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์
ประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่ในห้องประชุมแล้ว จึงได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุม วิสามัญ 
   สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ. 256๗ วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้แจ้งว่า ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
ประธานฯ  ตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑ ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗                      
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ซึ่งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน
   การประชุมฯได้ตรวจสอบแล้วไปพร้อมหนังสือสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื ่อง                       
   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) 
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯ
   ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ หรือจะมีการแก้ไขหรือไม่                    
   ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอให้มีการแก้ไข  และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา 
   เทศบาลตำบลศรีถ้อยที่อยู่ในที่ประชุมแล้วมีจำนวน 1๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอมติ                   
   ที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ                     
   สมัยที่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑)  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗                        
   หรือไม ่ ด้วยการยกมือ 
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง 1๒ เสียง                    
   ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑) ประจำปี พ.ศ.25๖๗                                          
   วันพฤหัสบดทีี่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.256๗ 

มตทิี่ประชุม   ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                   
   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ 
   ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องที่ค้างการพิจารณา 

   ๓.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ 

   -การพิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้า   
   และผล ิตภ ัณฑ์การเกษตรม ูลค ่าส ูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสร ิมเพ ิ ่มรายได้                                         
   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย 
   ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้เชิญดาบตำรวจเทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย                    
ประธานฯ  ได้ช้ีแจงในรายละเอียด 

/ด.ต.เทพสงวน... 
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ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงที ่ประชุม สืบเนื ่องมาจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                  
นายกเทศมนตรีฯ  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ ๑ (ครั ้งที ่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื ่อวันที ่ ๑๖                                                
   พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีญัตติที่ยังค้างการการพิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอน   
   ครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่า สูงตาม  
   แนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
   อนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วยของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ   
   ได้รับทราบในรายละเอียดที่มาของโครงการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการได้รับการ 
   จัดสรรงบประมาณและการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้ง ประโยชน์ที่ประชาชน 
   จะได้รับจากโครงการ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวสวน 
   ตำบลศรีถ้อย  แต่ก็มีปัญหาที่ไม่สามารถให้ความเห็นชอบในการรับโอนได้เนื่องจาก 
   พื้นที่และสถานที่ตั ้งของโครงการไม่ได้อยู ่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                    
   ซึ่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ ได้แจ้งว่าจะหาสถาน 
   ที ่ต ั ้งโครงการหรือสถานที ่ต ั ้งห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ในเขตพื ้นที่                              
   ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย และจะเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อพิจารณาให้  
   ความเห็นชอบอีกครั้ง  และการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามญั                                    
   สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ครั้งนี้ เกษตรอำเภอแม่ใจ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้แจ้ง                   
   เป็นหนังสือให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ทราบเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอ   
   โครงการฯต ่ อสภาเทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย พ ิ จารณาให ้ ความเห ็ นชอบอ ี กครั้ ง                                                  
   รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ที่ พย ๐๗๐๙/๓๐๘                   
   ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ขอเชิญหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯได้ช้ีแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายยอดชัย  มะโนใจ  ชี้แจงที่ประชุม ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีการพิจารณาการรับโอน            
ประธานกลุ่มฯ  ครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตาม  
   แนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม    
   อนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  
   (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งไม่สามารถให้ความเห็นชอบการรับ 
   โอนครุภัณฑ์เนื่องจากสถานที่ตั้งโครงการไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                              
   โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เสนอว่าจะหาสถานที่ตั้งของโครงการหรือหาสถานที่ตั้ง
   ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ใหม่ นั้น    
   ซึ่งที ่ประชุมสภาฯ คราวนั้นจึงได้เสนอให้ทางกลุ่มหาสถานที่ตั ้งใหม่พร้อมเสนอ                         
   ต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ให้ทันภายห้วงในระยะเวลาเปิดประชุมสมัยวิสามัญ                 
   กำหนด ๑๕ วัน สิ ้นสุดสมัยประชุมวิสามัญ วันที ่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น                     
   บัดนี ้ กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้ดำเนินการเสาะหาสถานที ่ต ั ้งโครงการในพื ้นที่                          
   ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้แล้ว โดยได้ยื ่นหนังสือต่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย                     
   ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้เรียนชี้แจงมาข้างต้น รายละเอียดตามหนังสือ             
   ประกอบด้วย หนังสือยินยอมให้ทำประโยชน์ในที่ดิน เอกสารสิทธิ ์ที ่ดินของเจ้า                    
   ของที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำบัตรประจำตัวของเจ้าของที่ดิน พร้อมลงลายมือชื่อ  
   การให้ความยินยอม ให้ใช้ที ่ดินดำเนินการตามโครงการ  ในฐานะประธานกลุ่ม   
   วิสาหกิจชุมชนฯ ขอนำเรียนที ่ประชุมว่าโครงการฯที ่เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                                  

/เมื่อได้มีการ... 



-4- 
 

   เมื่อได้มีการดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวน    
   ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 
นายวิชัย  เครือใจ  ชี้แจงเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ได้ให้ความยินยอมให้     
สมาชิกกลุ่มฯ  ดำเนินโครงการดังกล่าว เดิมที่ดินแปลงนี้อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนซึ่งผู้ครอบครองที่ดิน  
   เดิมชื่อ นายจันทร์ ภาชนนท์ เกี่ยวข้องเป็นพ่อตา ต่อมาได้มีการปฏิรูปที่ดินได้เปลี่ยนแปลง                    
   เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และนายจันทร์ ภาชนนท์ ได้เสียชีวิตเมื ่อ พ.ศ. ๒๕๕๐                       
   ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นของนางสี  เครือใจ ซึ่งเป็นทายาทของนายจันทร์ ภาชนนท์                     
   เกี่ยวข้องเป็นภรรยาของตน และที่ดินแปลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้               
   ซึ่งตามข้อเท็จจริงตนเองและภรรยาได้ร่วมกันทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้เรื่อยมา                     
   ดังนั้น การให้ความยินยอมลงนามในเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ยินยอมให้ดำเนินโครงการฯ    
   จึงให้นางสี  เครือใจ ภรรยาเป็นผู้ลงนาม 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาญัตติตามที่ประธานกลุ่ม    
ประธานฯ  วิสาหกิจฯได้ช้ีแจง รายละเอียดตามสำเนาเอกสารหนังสือที่ส่งไปให้ท่านแล้ว 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯที่เข้าประชุมร่วมกันพิจารณา ตามหนังสือหนังสือ สำนักงาน       
   เกษตรอำเภอแม่ใจ ที่ พย ๐๗๐๙/๓๐๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย                            
   สถานที่ตั ้งโครงการที่จะดำเนินโครงการฯตั้งห้องเย็นและชุดโซล่าเซลล์ บนที่ดิน                        
   ซึงอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย และที่ตั้งห้องเย็นและชุดโซล่าเซลล์ไม่มีการ  
   ก่อสร้างอาคาร  และเจ้าของที ่ด ินได้มีหนังสือให้ความยินยอมพร้อมลงนาม                          
   และในการประชุมครั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการได้มาชี้แจง ให้ทราบ   
   ในรายละเอียดแล้ว โดยเห็นว่ามีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา                 
   ให้ความเห็นชอบ ตามที่ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯและผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้ช้ีแจง  
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที่ประชุม จะมีสมาชิกสภาฯ และที่ประชุมท่าน ใดจะเสนอหรือสอบถาม      
ประธานฯ  ขอเรียนเชิญ 
ด.ต.เ ทพสงวน  ปันสุวรรณ สอบถามเลขานุการสภาฯ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ บันทึกความตกลง       
นายกเทศมนตรีฯ  เนื่องจากมีอยู่ฉบับเดียว และหลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการฯ  
   และมีการดำเนินการตามโครงการฯจะมีข้อตกลงในการดำเนินการหรือการบริหาร    
   จัดการกับกลุ่มวิสาหกจิชุมชนฯอีกหรือไม ่
นายโชคชัย  อุทธโยธา  สอบถามผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ บันทีกความตกลง เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
นิติกร   มีกี่ฉบับ และบันทึกความตกลง ระบุให้นายกเทศมนตรี เป็นผู้ลงนาม จะต้องนำ  
   บันทึกฯไปพร้อมกับรายงานการประชุมสภาฯเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติงบประมาณ 
   ดำเนินโครงการหรือไม่  และเมื่อมีการดำเนินโครงการฯเทศบาลฯจะต้องทำความตกลงในการบริหาร 
   จัดการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อีกหรือไม่  รวมทั้งการดำเนินโครงการฯจะส่งผล 
   กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น การล้าง การทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสีย สารเคมี เสียง         
   ซึ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ 
   การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ  ช ี ้แจงท ี ่ประช ุมว ่า  บ ันท ึกความตกลง จะต ้องดำเน ินการลงนาม                                  
   โดยนายกเทศมนตรีฯเพื่อจะเสนอไปพร้อมกับโครงการฯในการขอรับการอนุมัติ   
   งบประมาณฯและมีรายงานการประชุมสภาฯที่มีมติเห็นชอบ ส่วนบันทึกความตกลง                               
   มี ๒ ฉบับ หากยังขาดอยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จะนำมาเพิ่มให้อีก ๑ ฉบับ           
   ส่วนบันทึกความตกลง ระหว่างเทศบาลตำบลศรีถ้อย กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

/สามารถบันทกึ
... 
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   สามารถบันทึกทำความตกลงได้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาทรัพย์สิน  ฯลฯ  ส่วนการดำเนิน   
   โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นห้องเย็นสำหรับรักษาคุณภาพ   
   ของผลไม ้
นายสุรพล  รักษ์พันธ์  แจ้งกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฯและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องให้มีการระมัดระวังในการ         
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กลิ่น เสียง ฯลฯ หากส่งผลกระทบ  
   จะต้องมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่เกี ่ยวข้องกับสุขอนามัย                    
   ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายญัตติพิจารณาขอ 
ประธานฯ  ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
   การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ                                
   จังหวัดพะเยา ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มอนุร ักษ์ผลิตลิ ้นจ ี ่ห ้วยป่ากล้วย                              
   ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ หรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯประสงค์ที่จะอภิปราย 
   จึงตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๒ คน                    
   ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์   
   โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาด 
   นำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
   อนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย หรือไม ่

    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้า                       
   และผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริมเพิ่มรายได้  
   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มอนุรักษ์ผลิตลิ ้นจี ่ห้วยป่ากล้วย                                 
   ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์  ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี                            
   งดออกเสียง  ๑  เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนครุภัณฑ์ โครงการยกระดับ 
   การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรมเสริม 
   เพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ 
   ห้วยป่ากล้วย ห้องทำความเย็นและชุดโซล่าเซลล์ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์โครงการยกระดับ                   
   การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวตกรรม  
   เสริมเพิ่มรายได้อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์  
   ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ แจ้งที่ประชุม ด้วยห้วงนี้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีการดำเนินโครงการ ก่อสร้างในพื้นที่  
นายกเทศมนตรีฯ  ของหมู่บ้านต่างๆ  เช่นโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ  
   ประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางสัญจรบ้าง ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะกลับมา 

/ใช้งานได้... 
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   ใช้งานได้ตามปกติ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน สมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์แจ้ง  
   สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ด้วย 

นายสุพล  รักษ์พันธ์  แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี ้              
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ๑. แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ผลกระทบจากฝุ่นละออง      
   สถานประกอบการโรงสี ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลศรีถ้อย                                        
   ได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานราชการที ่ เก ี ่ยวข ้อง ผ ู ้นำท้องที ่  ผ ู ้ ได ้ร ับผลกระทบ                               
   และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินการติดตั้งถังดักฝุ่นของโรงสีแม่ใจ   
   ธนโชติวัฒน์ โดยผู้ประกอบการโรงสี จะให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้                      
   ผู้เข้าตรวจเยี่ยมได้เห็นการทำงานของระบบถังดักฝุ่นละอองว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด                   
    ทั้งนี ้ เพื ่อป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการประกอบการโรงสี                       
   และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองให้ลดน้อยลงหรือให้หมดไป                       
   จึงเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯหากท่านไม่มีภารกิจงานในวันดังกล่าวได้ เข้าร่วมการ 
   ตรวจสอบโดยพร้อมกัน 
    ๒. กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ภายในต้นเดือน     
   มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยปีนี้กองสาธารณสุขฯ จะลงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านโดยตรง                    
   และจะนำทรายอะเบดไปแจกจ่ายให้ชุมชนเพื ่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ ่งมี                       
   สาเหตุมาจากยุง รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง 
นายสวาท  โปทปัญญา  แจ้งเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรถนนลาดยาง   
สมาชิกสภาฯเขต ๒ สายบ้านขัวตาม – แม่สุก จุดหมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโจ้ ถนนเป็นหลุม บ่อ เป็นระยะทางยาว                       
   จึงเสนอผ่านเทศบาลตำบลศรีถ้อย อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการ 
   ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และสะดวกในการใช้เส้นทาง 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงว่าถนนสายดังกล่าว อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร                     
นายกเทศมนตรีฯ  ส่วนจังหวัด ซึ่งในการดำเนินการจะได้ประสานไปยัง ส.อบจ. เพื่อจะได้ดำเนินการ   
   แก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนเทศบาลฯไม่สามารถที่จะนำงบประมาณไปดำเนินการได้                        
   ขอให้ท่าน สมาชิกสภาฯโปรดแจ้งและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
   ทราบด้วย 
    - ขอเชิญท่าน สมาชิกสภาฯทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้                     
   และสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี 
   ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ลำห้วยหาญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง ตำบลศรีถ้อย  
   อำเภอแม่ใจ จ ังหว ัดพะเยา เวลา ๐๙.๐๐ น. เป ็นต้นไป ก ิจกรรมดังกล่าว                              
   มี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม                  
   โดยพร้อมกัน 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆในที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ่งไม่มี ผู้ใด 
ประธานฯ  เสนอเรื่องอื่น ใๆนที่ประชุมอีก ถือว่าที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม                                                                          
   และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๔ น. 

 

 
/ลงชื่อ... 
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    (ลงชื่อ)........................................... ผู้จดบันทึก/พิมพร์ายงานการประชุม 
               (นายโชคชัย  อุทธโยธา) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 
  คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรถี้อย ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดทีี่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันพธุที ่ ๒๙  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๗  แล้ว เห็นวา่มีความถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ประธานกรรมการฯ 
                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑ 
 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
 (นายสายคำ  ชัยชนะ)          (นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
    (นายไสว  วงราจา)       (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
  
  สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย สม ัยประช ุมสามัญ                                                                     
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่...๒๖..มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั ้งที ่ ๒ ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพุธที่  ๒๙  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายสมพงษ์ รตันประยูร) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
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